



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ มติชน ผจก.ออนไลน์</p>	<p>การใช้กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข กล่าวว่า จะเสนอคกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษ ซึ่งจะประชุมวันนี้ (9 พ.ย.) พิจารณานำกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพิ่มเติมจากการยกระดับกัญชา 4 ข้อคือ 1.ผลิตภัณฑ์ที่ได้ต้องปลอดภัยที่สุด ต้องระวังเรื่องการปนเปื้อน 2.ถึงแม้สารสกัดกัญชาจะไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง แต่กรณีน้ำมันกัญชาให้ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอมรับได้ 3.ถ้ามีการใช้ ต้องแบ่งผู้ใช้ออกเป็นระดับต่างๆ คือ แพทย์ทั่วไป แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยแพทย์ทั่วไปสามารถใช้ได้ตามข้อบ่งชี้ที่กำหนด และ 4.เพิ่มข้อบ่งชี้ว่าเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและให้เป็นตัวควบรวมกับแพทย์แผนปัจจุบัน เพราะถ้ายึดข้อบ่งชี้เดิมจะทำให้ช่วยผู้ป่วยได้น้อย</p> <p>-ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร รองผอ.ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า หากมีการยกระดับกัญชาเป็นประเภท 2 แม้จะจำกัดการใช้ของแพทย์แผนไทยแต่ก็ถือเป็นทางออกในขณะนี้ ส่วนสูตรตำรับยาต่างๆ มีความหวังที่ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. ... ฉบับที่ สนช. เสนอ ซึ่งจะเข้าครม.วันที่ 13 พ.ย.นี้ เนื่องจากเป็นกฎหมายฉบับใหญ่จะครอบคลุมได้หมด ซึ่งภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องบริหารจัดการควบคุมดูแลให้ดี และต้องมีการช่วยเหลือ เช่น ตั้งศูนย์การให้การรักษาด้วยกัญชา มีการจัดบันทึกข้อมูลผู้ป่วย</p> <p>-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า การประชุมคกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษในวันนี้ (9 พ.ย.) มีทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายกฎหมาย รวมทั้งฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ ซึ่งไม่ได้พิจารณาแค่เรื่องยกระดับสารสกัดจากกัญชาเท่านั้น ทั้งนี้ ปลัด สธ. ได้มอบให้ นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัด สธ. เป็นประธานแทน</p>
<p>ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ ข่าวสด เดลินิวส์ สยามรัฐ สำนักข่าวไทย ผจก.รายวัน เว็บไซต์ข่าวสด, ประชา ชาติธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์, Moneychanne ,thaiquote, ผจก.ออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์, โพสต์ทู เดย์, thaipbs, มติชนสุด สัปดาห์, เนชั่นสุดสัปดาห์</p>	<p>ภาษีความเค็ม</p> <p>-เสนอข่าว นายเพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า การเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าที่ใช้ไขมันทรานส์ และสินค้าที่มีความเค็มยังอยู่ระหว่างการศึกษา โดยความจำเป็นที่ต้องมีการเก็บภาษีสินค้าดังกล่าว เพราะต้องการดูแลสุขภาพของคนในประเทศ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้ การเก็บภาษีสินค้าที่มีความเค็มและไขมัน ทรานส์จะไม่กระทบกับผู้บริโภค เพราะเป็นการเก็บภาษีต้นทางกับผู้ประกอบการ เช่นเดียวกับกับการเก็บภาษีสินค้าที่มีความหวาน โดยจะจัดเก็บกับกลุ่มสินค้าที่มีลักษณะเป็นแพ็คเกจ มีการระบุตัวเลขปริมาณโซเดียมที่ชัดเจน แต่ไม่รวมถึงอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง</p>
<p>ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ ข่าวสด เดลินิวส์ สยามรัฐ ผจก.รายวัน เว็บไซต์ thaiquote</p> <p>thestandard, moneychan nel, ผจก.ออนไลน์ , สปริง นิวส์ , สำนักข่าวอิศรา มติ ชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด</p>	<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว นายเพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยถึงกรณีที่จะมีการจัดเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้า ว่า มีความพร้อมเพราะมีอัตราภาษีอยู่ในพิกัดตามพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ แต่การตัดสินใจว่าจะเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้าหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสธ.และก.พาณิชย์</p> <p>-เสนอข่าว นายมาริช ธีระวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า "กลุ่มลาชาตควันยาสูบ (ECST)" เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมทบทวนมาตรการห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้ากับก.พาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่า ที่ประชุมเห็นตรงกันว่าขณะนี้พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต มีกำหนดนิยามบุหรี่ไฟฟ้าแล้ว มีกลไกให้สธ.ควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า ห้ามการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และกำหนดอายุขั้นต่ำผู้ซื้อผู้ขายได้ ดังนั้นประกาศก.พาณิชย์ ปี 2557 ที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก,โพสต์ทูเดย์, เนชั่น,Mthai,มติชนสุดสัปดาห์ ,กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>ผู้จัดการรายวัน</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>สยามรัฐ</p> <p>โพสต์ทูเดย์</p> <p>บทบรรณาธิการ</p>	<p>กำหนดให้บุรีไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้าม จึงไม่มีความจำเป็น เครือข่ายฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมการทบทวนมาตรการแบนบุรีไฟฟ้า แต่การประชุมเมื่อวันที่ 31 ต.ค.ยังไม่มีข้อสรุป ซึ่งรัฐบาลควรจะได้โอกาสนี้ตั้งคณะทำงานที่เป็นกลางเพื่อรวบรวมผลวิจัยบุรีไฟฟ้าหรือทำการศึกษาย่างเป็นระบบ</p> <p>- กล่าวถึงเหตุผลที่กรมสรรพสามิตอ้างว่าเปลี่ยนนโยบายจากเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าบาป มาเป็นเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าที่ทำลายสุขภาพ และเตรียมจัดเก็บภาษีบุรีไฟฟ้าเพื่อให้การนำเข้ามาบริโภคถูกต้อง ว่าต้องมีวาระซ่อนเร้น ไม่โปร่งใส เพราะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาเรื่องดังกล่าว แต่ยังไม่มีการศึกษาออกมา การปล่อยให้บุรีไฟฟ้าเข้ามาขายอย่างถูกกฎหมาย ภาษีสรรพสามิตที่จะได้ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่จะต้องใช้รักษาผู้ป่วยที่มากขึ้นทุก ๆ ปี รวมทั้งปัญหาสังคมที่จะเกิดขึ้นตามมา หน่วยงานรัฐจึงควรจะต้องปราบปรามมากกว่าจะส่งเสริมให้เกิดการเสพมากขึ้น</p>
<p>มติชน</p> <p>เว็บไซต์ประชาชาติ</p> <p>ธุรกิจ</p> <p>เว็บไซต์มติชน</p>	<p>ค่าปรับแพทย์ใช้ทุน</p> <p>- เสนอข่าว กรณีสธ.เสนอกรม.พิจารณาทบทวนมติเพื่อขอเพิ่มค่าปรับนักศึกษาแพทย์ผู้ผิดสัญญาจาก 400,000 บาท เป็น 2,500,000 บาท โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป สป.สธ.ได้ส่งร่างสัญญามาให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา โดยนายธนภฤต วรณัชชากล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า มติกรม.ที่กำหนดค่าปรับชดใช้ทุนของนักศึกษาแพทย์ผู้ผิดสัญญา 400,000 บาทนั้น กำหนดไว้ตั้งแต่ปี 2516 ซึ่งไม่เหมาะสม จึงได้แจ้งสป.สธ.ว่าควรพิจารณาทบทวนจำนวนค่าปรับ โดยพิจารณาถึงค่าครองชีพอัตราเงินเพื่อ จำนวนนักศึกษาแพทย์ที่ไม่เข้ารับราชการหรือทำงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญาว่าไม่น้อยเพียงใด สป.สธ.จึงได้ขออนุญาตร่างสัญญาจากสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาปรับปรุงแก้ไข และคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ได้พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติให้กำหนดค่าปรับชดใช้ทุนของนักศึกษาแพทย์ผู้ผิดสัญญา เป็น 2,500,000 บาท เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2561</p> <p>ด้าน นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวยังอยู่ที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์พิจารณาในรายละเอียด คาดว่าก่อนเสนอเข้า ครม.จะมีการรายงานให้ผู้บริหารรับทราบตามลำดับ</p> <p>นพ.ก่าจร ตติยภวิ อดีตปลัด สธ. กล่าวว่า การเพิ่มค่าปรับนักศึกษาแพทย์ที่ไม่ทำงานใช้ทุน มีข้อดีคือ ช่วยทำให้แพทย์จบใหม่ทำงานใช้ทุนในรพ.รัฐต่างๆ ได้นานขึ้น แต่หากแพทย์เลือกเสียค่าปรับก็อาจออกไปเป็นแพทย์เชิงพาณิชย์มากขึ้น ซึ่งไม่เห็นด้วยกับการแก้ปัญหานี้ทั้งหมด อาจต้องพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหาอื่น ๆ ประกอบด้วย หรือหากจะมีการขึ้นค่าปรับก็ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ใช่เพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่าเช่นนี้</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p>พ.ร.บ.สสส.</p> <p>- เสนอข่าว นายณัฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ เปิดเผยว่า เครือข่ายนักวิชาการในภาคใต้ตั้งข้อสังเกตว่าการแก้ พ.ร.บ.สสส. ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบราชการ กองทัพและธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่</p> <p>ด้าน นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา กล่าวว่า ที่ผ่านมามี สสส.ได้รับงบประมาณ 4,400 ล้านบาท ในจำนวนนี้ 2,000 ล้านบาทถูกใช้โดยภาครัฐ ที่เหลือเป็นโครงการของมูลนิธิ มหาวิทยาลัย และชุมชน มีผลงานได้รับการยอมรับในระดับชาติว่าสามารถจัดระบบจัดการสุขภาพได้เป็นอย่างดี การที่ก.การคลังเข้ามาแก้กฎหมาย สสส. เพื่อจำกัดวงเงินงบประมาณให้เหลือเพียง 4,000 ล้านบาท และใช้เงิน ตามระเบียบก.การคลัง ในขณะที่ภัยคุกคามทางสุขภาพมีมากขึ้น จะยิ่งทำให้บริษัทเหล้า บุหรี่ได้รับประโยชน์ และทำให้เวลาในการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครลดน้อยลง</p>
<p>เว็บไซต์PPTV</p> <p>เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p>น้ำท่วม อ.บางสะพาน</p> <p>- เสนอข่าว สถานการณ์น้ำที่ อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2561 ที่สะพานวังยาว ระดับน้ำมีความเสี่ยงสูงจะเข้าท่วมเขตเทศบาล.กำเนิดนพคุณ ทำให้ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักในรพ.บางสะพานออกไปที่ปลอดภัย โดย สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ได้ระดมทีมมินิเมอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักจากรพ.บางสะพาน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ไอ.เอ็น.เอ็น เว็บไซต์Thaiqoute เว็บไซต์ Sanook เว็บไซต์สปริงนิวส์ เว็บไซต์innews</p>	<p>ไปที่รพ.ประจวบคีรีขันธ์ทั้งหมด 9 ราย ประกอบด้วย ผู้ป่วยผู้ใหญ่ใส่ท่อช่วยหายใจ 5 ราย ผู้ป่วยเด็กใส่ท่อช่วยหายใจ 3 ราย และผู้ป่วยคลอด 1 ราย</p>
<p>ไทยโพสต์ เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>การบริจาคมอวัยวะ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวในการเปิดงานสัมมนา “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมก้าวสู่ยุคใหม่ของการบริจาคมอวัยวะ” ว่า การเปลี่ยนอวัยวะคือทางเลือกสุดท้ายของผู้ป่วยที่อวัยวะ เช่น ตับ ไต หัวใจ ปอดไม่ทำงาน โดยเฉพาะโรคไตหากสามารถเปลี่ยนไตได้จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน โดย 2 ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนอวัยวะให้กับผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เฉพาะการเปลี่ยนไตอย่างเดียวในปีงบประมาณ 2559-2560 มี 1,392 ราย กว่า 75% ทำที่โรงเรียนแพทย์ รองลงมาคือ รพ.เอกชน 18.46% และรพ.ในสังกัด สธ. 6.45% ซึ่งแม้การปลูกถ่ายอวัยวะในรพ.สังกัดสธ.จะน้อย แต่เป็นแหล่งที่ได้อวัยวะบริจาคจำนวนมาก เช่น ปีงบประมาณ 2561 มีการปลูกถ่ายอวัยวะให้กับผู้ป่วยทั้งหมด 589 ราย ในจำนวนนี้เป็นเปลี่ยนไต 478 ราย อวัยวะมาจากรพ.ในสังกัดกระทรวง 90.3% อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ที่มรับอวัยวะอาจจะยังมีปัญหาการเดินทาง จึงพยายามปรับปรุงและทำงานเป็นทีมเพื่อให้อวัยวะที่ไปถึงผู้รับอย่างรวดเร็ว รวมทั้งต้องพัฒนางานเก็บอวัยวะต่อไป</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>ความร่วมมือไทย-WHO</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชัช กาญจนพิมาย ปลัด สธ. และ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. ให้การต้อนรับ นพ.แดเนียล เคอร์เทสซ์ (Dr.Daniel Kertesz) ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก ค.ศ.2017-2021 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 6 แผนงาน ได้แก่ โรคติดต่อ (Non-communicable Diseases) ความปลอดภัยบนท้องถนน (Road Safety) การติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance) สุขภาพของผู้ย้ายถิ่น (Migrant Health) การสร้างความเข้มแข็งของงานสุขภาพโลกเพื่อการพัฒนาสุขภาพในประเทศ (Global Health Diplomacy) การพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (International Trade and Health) โดยมีการระดมงบประมาณจากองค์การอนามัยโลก สธ. สสส. สวรส. สปสช. และ สข.</p>
<p>เว็บไซต์โลกวันนี้ เว็บไซต์Voicetv เว็บไซต์ไทยเฮลท์</p>	<p>การประชุม Safety 2018</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. กล่าวในพิธีเปิดการประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13 (Safety 2018 – The 13th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก สพฉ. และ สสส. ว่า การประชุมนี้เกิดขึ้นจากการทบทวนหาหรือความก้าวหน้าในการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย หลังจากการประชุมโลกครั้งที่ 12 ที่ประเทศฟินแลนด์ โดยสิ่งที่เพิ่มเติมในครั้งนี่คือ การประสานงานที่เข้มแข็งขึ้นของทั้งภาครัฐและภาคสังคม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการบาดเจ็บและความรุนแรง ได้บรรจุแผนจัดการความปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยงทางสังคม เพื่อมุ่งตอบสนองเป้าประสงค์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนน โดยสนับสนุนการดำเนินงานตามทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (ปี 2554-2563) ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ด้วยการส่งเสริมการพัฒนานโยบายสาธารณะใหม่</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>การดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง</p> <p>-เสนอบทความ พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า ปัจจุบันราชทัณฑ์มีผู้ต้องขังทั่วประเทศรวม 378,214 คน มีปัญหาความแออัด ทำให้ควบคุมโรคติดต่อภายในเรือนจำได้ยาก ปัจจุบันแดนพยาบาลมีแพทย์ประจำและแพทย์ห้วงเวลาเข้ามาตรวจรักษา สามารถดูแลผู้ต้องขังที่ป่วยเป็นโรคไต เบาหวาน หัวใจ และโรคความดันโลหิตสูง รวมถึงให้บริการทันตกรรมได้ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ตั้งแต่ ม.ค. 2562 เป็นต้นไป เรือนจำทั่วประเทศจะห้ามจำหน่ายบุหรี่ตามกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ต้องขังในเรือนจำทุกราย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ต้องเลิกบุหรี่เด็ดขาด โดยระหว่างนี้ได้สั่งการให้ทุกเรือนจำเตรียมความพร้อมในการให้ความรู้ สร้างแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ ล่าสุดมี 13 เรือนจำนำร่องห้ามขายบุรียาเส้น</p> <p>ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สภาพพื้นที่ที่แออัดในเรือนจำทำให้ง่ายต่อการเกิดโรคติดต่อหลายโรค โดยเฉพาะโรคติดต่อทางเดินหายใจ หัด และตาแดง ซึ่งผู้ต้องขังต้องได้รับการทางการแพทย์เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป เพราะเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนทุกคน โดยสธ.มีหน้าที่เฝ้าระวังโรคและควบคุมพื้นที่ในเรือนจำให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ ห้ามจำหน่ายบุหรี่ รวมถึงพัฒนาระบบบริการในเรือนจำ</p>
<p>เนชั่นทีวี</p>	<p>โรคหัดระบาดภาคใต้</p> <p>- เสนอข่าว กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สั่งการให้กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพชายแดนภาคใต้ จ.ยะลา และ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคหัดใน 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา โดยให้ อสม.ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อดำเนินการ ดังนี้ 1.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการระบาดและการป้องกันโรคหัด 2.นำเด็กที่ไม่เคยรับวัคซีนหรือรับไม่ครบตามเกณฑ์มารับวัคซีนที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน พร้อมทั้งติดตามผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยโรคหัดให้มารับวัคซีนภายใน 3 วัน และ 3.เฝ้าระวังให้ความรู้ คำแนะนำแก่อาสาสมัครประจำครอบครัวในการดูแลสุขภาพตนเองและสมาชิกในครอบครัว ให้มีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ถูกต้อง</p>
<p>สำนักข่าวไทย ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p>โรคมะเร็งปอด</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคมะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่คนทั่วโลกป่วยและเสียชีวิตมากที่สุด สำหรับประเทศไทย พบมากเป็นอันดับที่ 2 ในเพศชาย และอันดับ 5 ในเพศหญิง ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติในปี 2557 มีผู้ป่วยมะเร็งปอดเพศชายรายใหม่ 9,779 คน คิดเป็น 27.4 คนต่อประชากรแสนคน และเพศหญิง 5,509 คน คิดเป็น 14.2 คนต่อประชากรแสนคน และในปี 2559 มีคนไทยเสียชีวิต 13,414 คน จึงได้มีการณรงค์ให้เดือนพ.ย.เป็นเดือนแห่งการต้านภัยมะเร็งปอด</p> <p>นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งปอด คือ การสูบบุหรี่หรือรับควันบุหรี่ พันธุกรรม สัมผัสสารก่อมะเร็งอื่น ๆ เช่น ก๊าซเรดอน แร่ใยหิน ควันธูป ควันจากท่อไอเสีย เป็นต้น อาการที่พบบ่อยได้แก่ ไอเรื้อรัง ไอมีเสมหะเป็นเลือด หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ มีเสียงเปลี่ยนไป เจ็บหน้าอกหรือหัวไหล่ ปอดติดเชื้อง่าย ดังนั้นผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงควรรับการคัดกรองทุกปี ส่วนการรักษาขึ้นอยู่กับระยะของโรค</p>
<p>เดลนิวส์ กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์เดลนิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ tnamcot.com</p>	<p>โรคหัด</p> <p>- เสนอข่าว ศ.นพ.สมเกียรติ วงษ์ทิม นายกสมาคมสภาองค์กรโรคหัดแห่งประเทศไทย แฉลงข่าวความร่วมมือเครือข่าย 5 สถาบัน ได้แก่ สมาคมสภาองค์กรโรคหัดแห่งประเทศไทย สมาคมอูเรเวชแห่งประเทศไทย สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหัด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ในการจัดทำแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหัดฉบับใหม่ พ.ศ. 2562 โดยเพิ่มเติมแนวทาง 4 เรื่อง คือ 1.การรักษาโดยใช้ระบบภูมิคุ้มกัน หรือให้วัคซีนป้องกันสารก่อภูมิแพ้ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดโรคหัด 2.การรักษาโดยการส่องกล้อง 3.การรักษาด้วยการให้ผู้ป่วยดูแลตนเอง โดยใช้หลักการอาหารมด อาหาร สิ่งแวดล้อม ออกกำลังกาย และ 4.การดูแลผู้ป่วยโรคหัดที่ยังห้องฉุกเฉิน รพ. นอกจากนี้ ยังได้จัดทำทะเบียนผู้ป่วยโรคหัดที่มีอาการรุนแรง เพื่อให้เห็นถึงอุบัติการณ์ ความชุก และหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสม เพื่อลดอาการกำเริบและลดงบประมาณในการรักษาจากการใช้ยา โดยได้รับความร่วมมือจากรพ.กว่า 20 แห่งทั่วประเทศ</p>
<p>เว็บไซต์เรื่องเล่าเช้านี้</p>	<p>โรคไขเลือดออก จ.ลำปาง</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นพ.สสจ.ลำปาง กล่าวว่า สถานการณ์โรคไขเลือดออกใน จ.ลำปาง พบผู้ป่วยใน 70 ตำบล 164 หมู่บ้าน 310 ราย สูงสุดในช่วงเดือน ส.ค. และก.ย. พบผู้ป่วยกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี มากสุด คิดเป็นอัตราป่วย 169 ต่อแสนประชากร ได้ประสานเจ้าหน้าที่ในเขตชุมชนต่างๆ พันหมอกควันไล่ยุ่งลาย และทำการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง พร้อมทั้งลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้กำจัดลูกน้ำยุ่งลายอย่างเสมอ</p>
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์มติชน</p>	<p>เครื่องพลาสมารักษาแผลกดทับ</p> <p>- เสนอข่าว นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รว.วิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดโครงการ "ลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม" พร้อมเปิดตัวเครื่องพลาสมารักษาแผลกดทับเรื้อรังของผู้ป่วยติดเตียง (Compact Cool Air Plasma Jet) เครื่องแรกของประเทศไทย ผลงานจากบริษัท อินโนพลาสมาซีเอ็ม จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการบริษัทสตาร์ทอัพกับคณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ มีหลักการทำงานในการสร้างพลาสมาโดยการดูดอากาศ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ผ่านไฟฟ้า ทำให้เกิดการแตกตัวของอนุภาคกลายเป็นพลาสมา มีคุณสมบัติเด่นคือ บำบัดแผลติดเชื้อ ซ้ำเชื้อแบคทีเรีย และกระตุ้น การสร้างเนื้อเยื่อใหม่ ใช้กำลังไฟฟ้าไม่เกิน 2-3 วัตต์ต่อตารางเซนติเมตร ปลอดภัยต่อเนื้อเยื่อแผล เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยที่มีเม็ดเลือดต่ำ อัมพาต ผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวไม่ได้ เป็นต้น
เว็บไซต์ Newtv	<p>เตือนโรคหน้าหนาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปารณนา ประสงค์ดี นพ.สสจ.ชัยนาท กล่าวว่า ในช่วงหน้าหนาว ปี 2561 สสจ.ชัยนาทมีรายงาน ผู้ป่วยโรคปอดบวม 92 คน จึงได้สั่งการให้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ประชาชนระมัดระวังโรคในช่วงต้นหนาว ขอให้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สวมเสื้อผ้าหลายชั้นให้ร่างกายอบอุ่น รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ กินผักและผลไม้ให้มาก ควรใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกเวลาไอหรือจาม หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่คนแออัด หมั่นล้างมือให้สะอาดภายหลังสัมผัสสิ่งของหรือผู้ป่วย</p>
เว็บไซต์ข่าวสด 77kaoded.com มติชน	<p>จับคลินิกเสริมความงามเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว นายบำรุง รื่นบันเทิง รอง ผวจ.ลพบุรี นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช นพ.สสจ.ลพบุรี และ ผกก.สภ.เมืองลพบุรี ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมคลินิกเถื่อนให้บริการเสริมความงามโดยไม่ได้รับอนุญาต หลังประชาชนแจ้งว่าไปใช้บริการฉีดยาเข้าเส้นเพื่อทำให้ผิวขาว แต่ไม่มีใบอนุญาตในการรักษา และผู้ที่ให้บริการอาจจะไม่ใช่แพทย์ จับกุมผู้กระทำผิดได้ 2 ราย พร้อมด้วยเวชภัณฑ์ยาต่าง ๆ เช่น ยาฉีดสารสกัดจากรกซึ่งไม่ได้ขึ้นทะเบียนยา ยาสเตียรอยด์ มีการฉีดยาผิวขาวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน การฉีดโบ톡ซ์โดยผู้ที่ไม่ใช่แพทย์ เครื่องมือแพทย์ต่าง ๆ นับ 100 รายการ</p>
มติชน	<p>สารพิษใน จ.กาฬสินธุ์</p> <p>-เสนอข่าว พ.อ.มานพ ไชขุนทด รอง ผอ.รมน.กาฬสินธุ์ นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ นายวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอดอนจาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สสจ.กาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่รพ.ดอนจาน ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อน้ำกลางไร่มันสำปะหลังของ นายทองแดง ภูมิรัตน์ อายุ 63 ปี ชาวบ้านหนองพอก หมู่ 6 ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีรถบรรทุกพวง 18 ล้อของบริษัทไม่ทราบชื่อ นำน้ำหมักคล้ายกับน้ำเสียและมีกลิ่นเหม็นมาทิ้งในบ่อของเกษตรกร จากการตรวจสอบพบน้ำสีขุ่นและกากคล้ายของเสียบรรจุใส่ถุงพลาสติกขนาดประมาณ 5 ลิตร และใส่กล่องพลาสติกอย่างดี ปริมาณอย่างน้อย 50 ตัน มีการติดป้ายข้างกล่องเป็นตัวหนังสือภาษาจีน น้ำบางส่วนซึมลงในดินมีกลิ่นเหม็นคล้ายน้ำหมักชีวภาพ แต่หากสูดดมเป็นเวลานานทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะและคอแห้ง เบื้องต้นพบว่าน้ำดังกล่าวมีค่าความเป็นกรดสูง เจ้าหน้าที่จึงเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อส่งตรวจที่สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.ขอนแก่น พร้อมเร่งสืบหาที่ไปที่มาของน้ำหมักดังกล่าว</p>
ผู้จัดการรายวัน	<p>โรคหัดเยอรมัน ประเทศญี่ปุ่น</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันวิจัยโรคติดเชื้อแห่งชาติของญี่ปุ่น ประกาศเตือนการระบาดของโรคหัดเยอรมัน หลังจำนวนผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นเกิน 100 รายติดต่อกัน 8 สัปดาห์ ผู้ป่วยอยู่ในพื้นที่กรุงโตเกียว 60 ราย คานางาวะ 24 ราย และชิบะ 19 ราย ส่วนจังหวัดไอจิพบผู้ป่วย 4 ราย โอซากา 7 ราย และฟูกูโอกะ 6 ราย ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าจะลดระดับการแพร่กระจายของโรคหัดเยอรมันให้ได้อย่างเด็ดขาด 1 ปีก่อนปี 2020 ที่กรุงโตเกียวจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก</p>
ผจก.ออนไลน์ Thai PBS	<p>ไขหวัดนก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัด กทม.นำ Mr.Eric D. Hargan รมช.สาธารณสุขและบริการสังคม ประเทศสหรัฐอเมริกา ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังไขหวัดนกในตลาดค้าสัตว์ปีก เขตคลองเตย ซึ่งสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. ได้ดำเนินการสุ่มตรวจและเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งในคอ ของสัตว์ปีกในตลาดค้าสัตว์ปีกคลองเตย เพื่อตรวจและเฝ้าระวังโรคไขหวัดนก โดยเน้นไปที่สายพันธุ์ H7N9 และสายพันธุ์ H5N1 ตลอดจนสายพันธุ์อื่นๆ ที่ทำให้เกิดโรคไขหวัดใหญ่สายพันธุ์ A</p> <p>-เสนอข่าว เสนอข่าว ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศชะลอการนำเข้าสัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ ห่าน จากลาว เป็นเวลา 90 วัน หลังพบการแพร่ระบาดของโรคไขหวัดนกสายพันธุ์รุนแรง H5N1</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch